

Quảng Trị, ngày 9 tháng 9 năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA
Về đo lường

Thực hiện Quyết định thanh tra số 179/QĐ-SKHCN ngày 13/8/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về đo lường.

Từ ngày 15 tháng 8 năm 2019 đến ngày 6 tháng 9 năm 2019, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với 09 đơn vị sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (cân ô tô) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xét báo cáo kết quả thanh tra về đo lường ngày 09/9/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được thanh tra, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Kết luận như sau:

I. Khái quát đặc điểm tình hình

Tổng số tổ chức được thanh tra: 09 đơn vị đang sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (cân ô tô) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (DNTN Nguyên Phong, địa chỉ: Cụm Công nghiệp làng nghề, huyện Triệu Phong; Công ty TNHH MTV Nhật Thành, địa chỉ: Thôn Phú Áng, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong; Công ty TNHH XD&TM Hoàng Phú, địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hải Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị; DNTN Ngọc Tâm My, địa chỉ: Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng; Nhà máy SX chế biến lâm đặc sản & dăm gỗ Khe Van thuộc Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng, địa chỉ: Thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp, huyện ĐaKrông; Công ty TNHH MTV Phụng Hoàng ĐaKrông; địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Krông Klang, huyện ĐaKrông; Công ty TNHH MTV Lâm sản Quảng Trị thuộc Công ty CP TM Bảo Đạt Thành (là công ty con của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt) và Công ty CP Lâm sản Cam Lộ cùng địa chỉ: Khu CN Cam Thành, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ; Công ty TNHH Vương Tây Sơn, địa chỉ: Thôn Minh Vương, xã Cam chính, huyện Cam Lộ).

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

1. Về điều kiện sản xuất, kinh doanh

09 doanh nghiệp có đầy đủ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Việc chấp hành quy định về đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

2.1. Hồ sơ về đo lường

09/09 đơn vị sử dụng 09 cân ô tô đã được kiểm định: Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định đang trong thời hạn kiểm định.

2.2. Sai số phương tiện đo

Kiểm tra sai số của 09 cân ô tô có sai số phù hợp về đo lường theo quy định của văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 13:2009.

III. Kết luận

Kết quả đợt thanh tra cho thấy cho thấy 09 đơn vị đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đo lường đối với việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (cân ô tô) trong sản xuất, kinh doanh: Sử dụng các phương tiện đo đã được kiểm định và đang còn thời hạn hiệu lực kiểm định (*Các phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2*).

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Không

V. Kiến nghị, biện pháp xử lý

Không

Trên đây là Kết luận thanh tra về đo lường đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (cân ô tô) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được đăng tải công khai trên WWW.dostquangtri.gov.vn và được gửi đến các đơn vị, cá nhân có liên quan biết để thực hiện.

Giao Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Phòng CSKT-CA Quảng Trị (để ph/hợp);
- Các đơn vị được thanh tra (để th/hiện);
- Lưu VT, HSTTra.



Trần Ngọc Lân